

ทริก แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล ความล้ำหน้าแห่งวงการการศึกษาไทย

นำเสนอเมื่อ : 11 ม.ค. 2559

“ทริก” แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล ความล้ำหน้าแห่งวงการการศึกษาไทยปี 2558 ช่วยครูสร้างห้องเรียนในฝันพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

เสริมทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียน

“ทริก” ภาพยนตร์สารคดีสั้น 3 นาที แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลคุณภาพ ช่วยคุณครูสร้างห้องเรียนในฝันผ่านโครงการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนในฝัน (Aksorn Teacher Inspiration Award) ครั้งที่ 1 สำเร็จสงทหายปี 2558 ด้วยจำนวนคุณครูคุณภาพรวมส่งผลงานเข้าประกวดกว่า 100 ท่าน จากทุกกลุ่มสาระวิชา ครอบคลุมทุกภูมิภาค

โครงการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนในฝัน (Aksorn Teacher Inspiration Award) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 โดยบริษัท อักษร อินสไพร์ จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้คุณครูจากโรงเรียนทั่วไปได้ใช้แหล่งเรียนรู้ดิจิทัล โดยเน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียนกับการใช้ชีวิตจริง อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นเสมือนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการเรียนรู้นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพ “ทริก (Twig)” โดยโครงการประกวดดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

กิจกรรมการประกวดดังกล่าวได้รับความสนใจจากคุณครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระวิชา รวมกว่า 100 ท่าน จากโรงเรียนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง รวมส่งผลงานเข้าประกวด

ซึ่งประกอบด้วย

- 1) คลิปแนะนำตนเองและห้องเรียนในฝันไม่เกิน 3 นาที
- 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ “ทริก (Twig)” เป็นแหล่งการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา
- 3) บทความหรือคลิปวิดีโอในหัวข้อ “นักเรียนนั้นสำคัญไฉน และทำไมต้องปรับเปลี่ยนการเรียนรู้”
- พร้อมทั้ง 4) ส่งภาพถ่ายหรือวิดีโอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงบรรยากาศการจัดกิจกรรมเพื่อยืนยันว่าการจัดกิจกรรมห้องเรียนในฝันดังกล่าวสามารถจัดขึ้นได้จริง

และจากการจัดประกวดกิจกรรมดังกล่าว <http://www.aksorninspire.com/ATIcontest/winner/>

คุณครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี คุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ สอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนถนนหนักพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้วยการส่งผลงานเรื่อง “กลไกการเกิดวิวัฒนาการโดยการคัดเลือกตามธรรมชาติ” เขาประกวด ซึ่งห้องเรียนดังกล่าวสร้างทักษะสำคัญต่างๆ ในการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้

นั่นคือทักษะการใช้ชีวิต หนึ่งในทักษะสำคัญแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ สพฐ. ให้การส่งเสริมและสนับสนุน

คุณครูศักดิ์อนันต์ อนันตสุข คุณครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ จากโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จ.สุรินทร์ (दानชายสุด) เป็นคุณครูผู้ได้รับรองชนะเลิศ สำหรับรางวัลชมเชย

มี 2 รางวัลซึ่งมอบให้กับคุณครูศักดิ์ชาย ขวัญสิน คุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านปางแมลอบ จ.ลำพูน (ลำดับที่ 2 จากขวา) และคุณครูณัฐศักดิ์ บุญพุ่ม คุณครูผู้สอนวิชาเคมี จากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู (दानขวาสุด) ทั้งนี้นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรพร้อมโล่เกียรติยศ แด่คุณครูผู้ได้รับรางวัลทั้ง 4 ท่าน พร้อมทั้งสนับสนุนรางวัลการเขาใช้งาน “ทวิก (Twig)”

แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลคุณภาพแด่คุณครูและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน และ 3 เดือนตามลำดับ

ทั้งนี้คุณครูกรมรัตน์ ฉิมพาลี

ในฐานะผู้ชนะเลิศการประกวดยังได้ร่วมเดินทางไปร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติในงาน World Teach-In 2015 งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการซึ่งเน้นการศึกษาในรูปแบบ

การบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม และด้านคณิตศาสตร์ (STEM) ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา และมีมัธยมศึกษาชั้นปีที่ Lowther Primary School และ Chelsea Academy โดยการศึกษาดูงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมบทบาทของครูในฐานะครูผู้ชี้แนะ ซึ่งเป็นหลักสำคัญเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรูปแบบการบูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ด้วยความสำคัญของการศึกษาออนไลน์ยุคดิจิทัล

ซึ่งความก้าวหน้าในเทคโนโลยีของสื่อการเรียนการสอนอันทันสมัยเป็นปัจจัยและองค์ประกอบหลักเพื่อช่วยในการพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

บริษัทฯจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพให้กับทั้งผู้เรียนและผู้สอน กระตุ้นกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ รวมทั้งเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้

ต่อยอดการแสวงหาความรู้ด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียนกับการใช้ชีวิตจริง

เพื่อสร้างผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีและทักษะการใช้ชีวิต

ทั้งนี้บริษัท อักษร อินส์ไปร์ จำกัด

ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพเข้าสู่วงการการศึกษาไทย

เพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2559 ที่กำลังจะมาถึงบริษัทฯ ได้เตรียมกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาไว้เช่นกัน

ติดตามข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาในปี 2559 ได้ที่ www.aksorn.com หรือสนใจทดลองใช้ติดต่อ sale-ai@aksorn.com